



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๓๓๕ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นายราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณฑ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสว	พิทขาว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร	ตันติสันติสม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณารถ	ดวงอุดม	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบาย และอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		ประธานกรรมการ
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ		รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวศรัณยูพร	เปรมเป็รื่องเขาวน	กรรมการ
นายภานุรุจ	ทันสุทธิ	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวศศิณีฐา	ผิวแดง	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายพงศธร	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวบุญยง	สุธีพันธุ์นวัตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียม และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายพิธีการ

นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	ประธานกรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นางสาวบุญยง	สุธีพันธุ์นวัตร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ร่างกำหนดการปัจฉิมนิเทศ

๒. ดำเนินพิธีการให้เป็นไปตามกำหนดการ

กรรมการฝ่ายจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

นายประพร	วรรณบุษราคม	ประธานกรรมการ
นางสาวศรีณัฐพร	เปรมเป็รื่องเขาวน	รองประธานกรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร	เกี้ยวกระโทก	กรรมการ
นางสาวปนัดดา	สุขสุวรรณ	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นายภูมิสิทธิ์	เลี้ยงประยูร	กรรมการ
นางสาวสายชล	ทองคำ	กรรมการ
นางสาวอภิสร	แทนแก้ว	กรรมการ
นางสาวนิศรินทร์	ฉายแก้ว	กรรมการ
ประธานสภานักศึกษา		กรรมการ
นายกองค์การนักศึกษา		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
ประธานสโมสรศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
นายภานุรุจ	ทันสุทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพงศธร	จันทมาลา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ตามกำหนดการ

กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และแจกเอกสาร

นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	ประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายพงศธร	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวศรีณัฐพร	เปรมเป็รื่องเขาวน	กรรมการ
นางสาวบุญนุช	สุธีพันธุ์วัตร	กรรมการและเลขานุการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รับลงทะเบียน และแจกเอกสารประกอบการปัจฉิมนิเทศ

กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	ประธานกรรมการ
นางสาวชมพูนุช	ต้นพานิช	รองประธานกรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฟักเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรนต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒน์จรรยา	กรรมการ
นายฤทธิ์	มุกเงิน	กรรมการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการ
นายภัทณวิช	ลาโพธิ์	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปรียากร	เกิดปรโมทย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียม ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียง และโปรเจคเตอร์
๒. จัดทำวีดิทัศน์ ชุด ลาแล้วจันทร์เกษม

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และตกแต่งสถานที่

นายกานต์	ทรัพย์เสริมสุข	ประธานกรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	กรรมการ
นายค้ำนวน	วาสนาเป็นสุข	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายนิวัฒน์	สนสกล	กรรมการ
นายสมะแอ	มัสตุล	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายพุทขง	เข้มมาก	กรรมการ

นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสุชาติ	อมรสันต์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาษา	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการ
นางสาววรีย์	วงษ์พนัส	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุมนวัตกรรม และห้องสำหรับรับรองวิทยากร
 ๒. จัดเตรียมโต๊ะ สำหรับรับลงทะเบียน จำนวน ๑๕ ตัว และเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ตัว
 ๓. ดูแลระบบไฟฟ้าในการใช้สถานที่
 ๔. ตกแต่งสถานที่
 ๕. จัดเตรียมเก้าอี้เสริม กรณีที่นั่งในห้องประชุมไม่เพียงพอ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกานต์	ทรัพย์เสริมสุข	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวจรรุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตวิช	กรรมการ
นายพุดมิงค์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภัทราพร	นิกรดิณชาติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวปราณี	พุดพวง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์ุ	กรรมการ
นายพฤทธิ์	เด่นโกวิท	กรรมการ
นางสาวบุญยุนุช	สุธีพันธุ์นุวัตร	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ

นางสาวประเทือง	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

- จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง สำหรับวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางอารมณี	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวรัชณีวรรณ	สินเปียง	กรรมการ
นางสาวภัททิยา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

เบิก - จ่ายงบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม